



ธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร
โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 27/2545

เรื่อง ธปท. จัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2545

ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดสัมมนาวิชาการประจำปี 2545 ในหัวข้อ **เศรษฐกิจไทย : รากฐานสู่การเติบโตที่ยั่งยืน** (On the Road to Sustainable Growth: Getting the Fundamentals Right) เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย และการดำเนินนโยบายการเงินของไทยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อเป็นเวทีในการระดมความคิดจากสาธารณชนและผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจที่เหมาะสม และต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

การสัมมนาจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2545 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 3 ต่อเนื่องจากการสัมมนาครั้งแรกในปี 2543 ภายใต้หัวข้อ นโยบายการเงินไทยในศตวรรษที่ 21 และการสัมมนาครั้งที่ 2 ในปี 2544 ภายใต้หัวข้อ นโยบายการเงินภายใต้สภาวะแวดล้อมการเงินใหม่

การสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นเผยแพร่ผลการศึกษาจากงานวิจัยของสาขานโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายการเงิน และการวางนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อเอื้อให้เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาว โดยการศึกษาจะครอบคลุมใน 2 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านการดำเนินนโยบายการเงิน จะมีการศึกษาถึง กลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงิน (Monetary Transmission Mechanism) รวมทั้งพฤติกรรมของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอีกด้านจะเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจมหภาค โดยจะวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ในปัจจุบันและแนวโน้มของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งด้านการคลัง (Fiscal Sustainability) และด้านต่างประเทศ (External Sustainability) เพื่อเป็นกรอบกำหนดแนวทางการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เหมาะสม จากนั้นจะเป็นการมองถึงประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างทางการเงินของภาคธุรกิจที่มีใช้ธนาคารหลังวิกฤตการณ์ และการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่กำหนดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืนใน ระยะยาว

ในวันสุดท้ายของการสัมมนาจะมีการเสวนา เรื่อง เราจะสร้างพื้นฐานที่ถูกต้องให้แก่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างไร เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมสัมมนา โดยผู้นำการอภิปรายประกอบด้วย

1. นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2. ดร. อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
3. นายจักรมณฑ์ ผาสุกวณิช เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4. ดร. บัณฑิต นิจถาวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรและสำรองที่นั่งได้ที่ สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 0-2283-5618 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2283-6981-2 และที่ www.bot.or.th

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2 สิงหาคม 2545